

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการ
ขุดลอกคลองลำกง หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๑๒, หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น ๓

ผู้มาประชุม

๑. นายชาติชัย	สาส์ผล	กรรมการฯ
๒. นายพงศ์พล	แสนนอก	กรรมการฯ
๓. นายสำรวย	เจอะแก่นหอม	กรรมการฯ
๔. นายเกรียงศักดิ์	พิชิตกวิน	กรรมการฯ
๕. นางสุภาวดี	เพ็งธงชัย	กรรมการฯ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางจิตรา	ปาทาน	กรรมการฯ
-------------	-------	----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายชัยวัฒน์	แก้วพิกุล	เลขานุการสภาฯ
๒. นางปิยนันท์	เฉลิมภาค	ผู้อำนวยการกองคลัง
๓. นางรัตนา	ศรีอรธานน	หน.ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
๔. นายประเทือง	ทองนุ่ม	นักบริหารงานช่าง ๗
๕. นายสุรพล	จำปาวงษ์	วิศวกรโยธา ๖
๖. นายประสิทธิ์	มาอ่อน	นายช่างโยธา ๖
๗. นายทินกร	ทองแกมแก้ว	นายช่างโยธา ๕
๘. นางวิไลพร	ชนะภักดิ์	นักบริหารงานทั่วไป ๗
๙. นางสุจิตรา	เอื้อนยศ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖
๑๐. นางบุญสิตา	คำมา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕
๑๑. นางสาวนธิชา	เหล่าเขตกิจ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕
๑๒. นางสาวมลิวลัย	ใจทัศน์	พนักงานคอมพิวเตอร์

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เลขานุการสภาฯ

(นายชัยวัฒน์ แก้วพิกุล)

ที่ประชุมพร้อมแล้วนะครับ ผมขออนุญาตที่ได้นัดประชุมวันนี้ เพื่อดำเนินการเลือกประธานคณะกรรมการและเลขานุการกรรมการ และเป็นการประชุมครั้งแรก สืบเนื่องมาจากสภาฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการขุดลอกคลองลำกง หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๑๒, หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ครับ วันนี้จึงเป็นเหตุผลที่เรียกประชุม ซึ่งมีกรอบแนวทางที่จะดำเนินการขั้นแรกนะครับ แจ้งให้ทราบก่อนว่ามีคณะกรรมการวิสามัญฯ ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอลาออก

/จำนวน ๑ ราย...

จำนวน ๑ ราย คือ นายสมศักดิ์ อนุรักษ์พันธ์ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขณะนี้เราจะมีคณะกรรมการทั้งหมด ๖ ท่าน และวันนี้ก่อนที่เข้าดำเนินการ
ตามระเบียบวาระการประชุม ผมในฐานะเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ถือว่าวันนี้เป็นการประชุมครั้งแรก จึงขอเชิญกรรมการที่มีความ
อาวุโสสูงสุดทำหน้าที่เป็นประธานต่อที่ประชุมก่อนนะครับ ขอเรียนเชิญท่าน
เกรียงศักดิ์ พิชิดกวิน ทำหน้าที่เป็นประธานชั่วคราวก่อนครับ

ประธานที่ประชุมชั่วคราว
(นายเกรียงศักดิ์ พิชิดกวิน)

ขอบคุณครับ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเลยนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา

๓.๑ เลือกประธาน และเลขานุการคณะกรรมการ

ประธานที่ประชุมชั่วคราว

ต่อไปจะดำเนินการเลือกประธาน และเลขานุการของคณะกรรมการ
ผมขอมอบให้เลขานุการสภาฯ เป็นผู้ดำเนินการครับ

เลขานุการสภาฯ

ผมขอชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับการประชุม
นะครับ ซึ่งกำหนดว่าการประชุมครั้งแรก เราต้องเลือกประธานคณะกรรมการ
และเลขานุการคณะกรรมการนะครับ ซึ่งระเบียบไม่ได้กำหนดวิธีการเลือกไว้
ผมขอยึดตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเป็นหลัก เพื่อที่จะให้การ
คัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ชั้นแรกก็ขอเชิญท่านสมาชิกได้
เสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรที่จะเป็นประธานคณะกรรมการ

นางสุภาวดี เพ็งธงชัย

กราบเรียนที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงโครงการชุดลอกคลองลำกง หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๑๒, หมู่ที่ ๕ ตำบล
ท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดิฉันขอเสนอชื่อท่านเกรียงศักดิ์
พิชิดกวิน เป็นประธานกรรมการวิสามัญตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการชุด
ลอกคลองลำกงฯ ในครั้งนี้ค่ะ ขอผู้รับรองด้วยค่ะ

เลขานุการสภาฯ

มีท่านใดจะเสนอชื่อผู้อื่นเพิ่มอีกไหมครับ.... ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อท่าน
อื่นอีก สรุปว่าที่ประชุมมีมติเลือก นายเกรียงศักดิ์ พิชิดกวิน เป็นประธาน
กรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการชุดลอกคลองลำ
กง หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๑๒, หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัด
เพชรบูรณ์ นะครับ ต่อไปเป็นการเลือกเลขานุการคณะกรรมการฯ ขอเรียน
เชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อครับ

/นางสุภาวดี...

นางสุภาวดี เพ็งธงชัย

ดิฉันขอเสนอชื่อท่านชาติชัย สาลีผล เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
วิสามัญเพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการชุดลอกคลองลำกง
หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๑๒, หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ขอผู้รับรองด้วยค่ะ

เลขานุการสภาฯ

มีท่านใดจะเสนอชื่อผู้อื่นเป็นเลขานุการอีกไหมครับ ... ถ้าไม่มี
ถือว่าประชุมมีมติเลือก นายชาติชัย สาลีผล เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
วิสามัญเพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการชุดลอกคลองลำกง หมู่ที่
๔, หมู่ที่ ๑๒, หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
นะครับ

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมมีมติเลือกนายเกรียงศักดิ์ พิचितกวิน เป็นประธานกรรมการ และ
นายชาติชัย สาลีผล เป็นเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการชุดลอกคลองลำกง หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๑๒, หมู่ที่ ๕
ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

เลขานุการสภาฯ

ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ ขอเชิญท่านเกรียงศักดิ์ พิचितกวิน
ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญ
ครับ

**๓.๒ การพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการชุดลอกคลองลำกง
หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๑๒, หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่
จังหวัดเพชรบูรณ์**

ประธานในที่ประชุม
(นายเกรียงศักดิ์ พิचितกวิน)

เนื่องจากอยู่นอกสมัยประชุม และยังไม่ได้ออกนามมติต่อสภาฯ เพื่อ
ดำเนินการนอกสมัยประชุม จึงขอเลื่อนการพิจารณาในระเบียบวาระนี้ก่อน

มติที่ประชุม :

เลื่อนการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการชุดลอกคลองลำกงฯ
ในคราวประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่นๆ

ประธานในที่ประชุม

ผมขอหารือคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับแนวทางการสอบข้อเท็จจริง
ตามที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตหนองไผ่
คุณเอกชัย อาสมาน ได้รับเรื่องและร้องทุกข์มา เพื่อเสนอสภาฯ ไปสองครั้ง
และสภาฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ มาหนึ่งชุด แต่เนื่องจาก
คณะกรรมการชุดนี้ยังไม่ได้ออกนามมติสภาฯ ดำเนินการนอกสมัยประชุม ซึ่ง
ขณะนี้สมัยประชุมก็ปิดไปแล้ว เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ เราต้องรอขอ
ออกนามมติสภาฯ เพื่อดำเนินการนอกสมัยประชุมให้ถูกต้องตามระเบียบก่อน
เพราะว่าสภาฯ ไม่ได้กำหนดกรอบไว้ให้เราพิจารณาภายในกี่วัน เพราะฉะนั้น
ก็ไม่ใช่ปัญหา เรื่องการกำหนดแนวทางตรวจสอบข้อเท็จจริง คณะกรรมการ
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร เราจะวางแนวทางเพื่อเตรียมการเรื่องนี้

/ขณะนี้...

ขณะนี้เรายังไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพราะว่ายังไม่ได้ขออนุมัติสภาฯ ท่านเลขานุการกรรมการมีแนวคิดอย่างไร ขอเชิญครับ

เลขานุการกรรมการฯ
(นายชาติชัย สาลีผล)

เรียนท่านประธาน คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องครับ
สืบเนื่องจากเรื่องนี้ ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ท่านเอกชัย อาสมาน ท่านได้สอบถามในคราวประชุมสมัยสามัญสภาฯ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ประเด็นที่ท่านสอบถามในวันนั้น ท่านกล่าวไว้ว่า มีอยู่โครงการหนึ่ง ซึ่งเป็นโครงการที่ท่านดูแลอยู่ในพื้นที่นั้นมีปัญหา คือ โครงการขุดลอกคลองลำกุ่มหมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๑๒, หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ชาวบ้านได้แสดงถึงความเดือดร้อนพร้อมผู้รับจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แจ้งกับผมว่าโครงการดังกล่าว มีปัญหาว่าผู้รับจ้างได้ร้องเรียนโครงการดังกล่าว เมื่อเข้าไปดำเนินการแล้ว ทำสัญญาแล้ว ตกลงจ้างแล้ว และได้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะได้ติดต่อผู้ควบคุมงานแล้ว ช่างผู้ควบคุมงานไม่ได้ติดต่อกับผู้รับจ้าง ทำให้ผู้ทำสัญญาจ้างไม่สามารถทำงานได้ จนกระทั่งระยะเวลาล่วงเลยผ่านไปพอสมควร งานได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างได้ทำการส่งงานดังกล่าวเพื่อขอเบิกจ่ายเงิน ทางช่างผู้ควบคุมงานได้ทำหนังสือตอบกลับมาว่า มีโครงการทับซ้อนจากหน่วยงานอื่น แต่ผู้รับจ้างได้มาบอกว่า ทำงานแล้วเสร็จส่งงานเรียบร้อยแล้ว ทำไมไม่ตรวจรับและไม่รับงานให้ เพื่อจะได้ทำการเบิกจ่าย จึงสอบถามที่ประชุมสภาฯ ว่า เหตุอย่างนี้เป็นความผิดของทางช่างผู้ควบคุมงานหรือว่าเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ประเด็นที่ทางท่านสมาชิกได้สอบถาม ผมก็ได้เรียนที่ประชุมไว้ว่า ผมขอรับดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด ทั้งในส่วนข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย เอกสารที่เกี่ยวข้อง และจะพยายามหาทางออกให้ดีที่สุดต่อกรณีดังกล่าว ส่วนใครจะรับผิดชอบในส่วนไหนอย่างไร มันมีกติกาที่มีกฎหมายอยู่แล้ว แล้วก็รับไปดำเนินการและจะรายงานให้สภาทราบ ถัดมาเมื่อมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งก็เป็นที่มาของคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีขุดลอกคลอง เพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่า ประเด็นที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ถามว่าเป็นความผิดของใคร ระหว่างฝ่ายข้าราชการประจำ กับฝ่ายผู้รับจ้าง เพราะฉะนั้นประเด็นที่ถามสืบเนื่องมาถึงการดำเนินการนำไปสู่การตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ เพราะฉะนั้น เพื่อให้เห็นที่มาที่ไปของคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ แต่อย่างไรก็ตาม อย่างที่ท่านประธานได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า เนื่องจากช่วงนี้ปิดสมัยประชุม เพราะฉะนั้นการดำเนินการก็ต้องขอความเห็นต่อสภาฯ เพื่อดำเนินการนอกสมัยประชุม ในวันนี้มีข้าราชการผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วย ถ้าเป็นไปได้เล่าเรื่องราวให้ฟังคร่าวๆ เพื่อประกอบเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าจะดำเนินการในส่วนไหนอย่างไรต่อไปครับ ผมขอให้ข้อมูลกว้างๆ เท่านั้นครับ ขอขอบคุณครับท่านประธานครับ

ประธานในที่ประชุม

ขอบคุณมากครับ ขอเชิญ ผอ.กองช่างช่วยเหลือความเป็นมาเป็นไป ให้คณะกรรมการรับฟังด้วยครับ

/รทท.ผอ.กองช่าง...

รทท.ผอ.กองช่าง
(นายสำรวย เจอะแก่นหอม)

กราบเรียนท่านประธาน คณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมขอเรียนเกี่ยวกับโครงการในเบื้องต้นเกี่ยวกับเอกสารที่ไปที่มาของ
โครงการดังกล่าว เดิมองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินโครงการขุดลอกคลองลำกง หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๑๒, หมู่ที่ ๕
ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ คือคำสั่งองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ที่ ๑๕๓๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีการลงนามโดย
ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และมีเอกสารเกี่ยวกับ
สอบราคาตามลำดับ จนมาถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ มีการเปิดซองสอบราคา
ห้างเอกไพศาลก่อสร้างเป็นคนเสนอราคาต่ำสุด และทางพัสดุได้แจ้งผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด คือ ห้างเอกไพศาลก่อสร้างมาทำสัญญาจ้างเลขที่ ๓๖/๒๕๕๔
ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ และวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ ตัวแทนผู้รับจ้างได้
ประสานกับช่างควบคุมงานร่วมออกตรวจสอบพื้นที่โครงการ เพื่อจะ
ดำเนินการขุดลอก ปรากฏว่ามีเครื่องจักรจำนวน ๒ คัน ไม่รู้ว่าหน่วยงานไหน
ไปขุดตรงที่โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์จ้างเหมาทำ
จากนั้นตัวแทนของผู้รับจ้างและช่างควบคุมงานก็ให้หยุด และให้ชะลอการเข้า
ทำการไว้ก่อน เพราะจะต้องตรวจสอบว่าหน่วยงานที่มาขุดลอกนี้ เป็น
หน่วยงานของใคร ซึ่งช่างผู้ควบคุมงานก็มีบันทึกเสนอ โดยผ่าน
คณะกรรมการเสนอตามข้อเท็จจริงนี้ ไปยังผู้ว่าจ้าง โดยผ่านพัสดุในวันที่ ๑๙
เมษายน ๒๕๕๔ เสนอให้ตรวจสอบ และก็มีหนังสือไปยัง อบต.ท่าแดง ให้ทาง
อบต. แจ้งว่าหน่วยงานที่มาขุดลอกนี้เป็นหน่วยงานไหน อันนี้เป็นส่วนของ
คณะกรรมการโดยเสนอผ่านพัสดุและผู้ว่าจ้างลงนามหนังสือให้ อบต.ท่าแดง
ตรวจสอบให้ครับ ลำดับต่อมา ห้างเอกไพศาลก่อสร้าง ก็มีหนังสือไม่ลงวันที่
ไม่ลงเดือน พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอส่งมอบงานโครงการขุดลอกคลองลำกง มายัง
อบจ. ผมก็ส่งเรื่องให้ช่างควบคุมงาน ช่างควบคุมงานลงรับหนังสือเมื่อวันที่
๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และทางอบต.ท่าแดง ก็มีหนังสือแจ้งมายัง อบจ.
จากที่ อบจ. ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ตรวจสอบ ลงวันที่ ๒๒
พฤษภาคม ๒๕๕๔ แจ้งว่าหน่วยงานที่ขุดอยู่ขณะนั้น คือ กรมทรัพยากรน้ำ
เป็นผู้ดำเนินการ ของ อบจ. มีโครงการฯ สองตอน คือ ตอนที่หนึ่งและตอนที่
สอง สำหรับหน่วยงานทรัพยากรน้ำที่ขุดคือ ขุดตอนที่สองของ อบจ. ตาม
สัญญาที่ อบจ.จ้าง ห้างเอกไพศาลก่อสร้าง ตรงนี้มีหนังสือจาก อบต. ท่าแดง
แจ้งมา หลังจากนั้น อบต.ท่าแดงก็มีหนังสือแจ้งมาทาง อบจ. อีกครั้งเมื่อวันที่
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แจ้งว่าตอนที่หนึ่ง หน่วยงานของจังหวัด คือ งบของ
ภัยแล้ง ไปขุดลอกตอนที่หนึ่งแล้วเสร็จ สรุปแล้วโครงการที่ อบจ. จ้าง หจก.
เอกไพศาล มีสองตอน ปรากฏว่าทับซ้อนของกรมทรัพยากรน้ำ และของ
จังหวัด ทั้งสองตอน จากนั้นวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ทางห้างเอกไพศาล
ก่อสร้าง ก็มีหนังสือเร่งรัดให้ดำเนินการตรวจรับโครงการตัวนี้ เพื่อเบิกจ่ายเงิน
หนังสือลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ทำมายัง อบจ. จากนั้นทางกองช่าง
โดยทางพัสดุได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้รับจ้างเอกไพศาลว่า โครงการตัวนี้อยู่
ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ เพราะมันเป็นการซ้ำซ้อน ก็ให้หยุดไว้ก่อน ถ้า
ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง นี่คือนหนังสือจาก อบจ. โดยทาง

/นายก...

นายก อบจ.ลพบุรี แจ้งการตรวจสอบโครงการตัวนี้อยู่หน้าครับ แล้วสัญญาของกรมทรัพยากรน้ำ เขาลงนามตามเอกสารที่แจ้งมา ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ลงนามก่อนของทาง อบจ. คือ อบจ. ลงนามวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ นี่คือการยื่นเรื่องในเบื้องต้น ขอนำเรียนให้ท่านคณะกรรมการในที่ประชุมรับทราบเบื้องต้นก่อนครับ

ประธานในที่ประชุม

ขอบคุณมากครับ คณะกรรมการมีอะไรจะซักถาม ผอ.กองช่างก็เชิญครับ เราคุยกันคร่าวๆ ว่าทำไมจึงมีปัญหาการร้องเรียนกันขึ้น

หัวหน้าสำนักปลัดฯ (นายพงศ์พล แสนนอก)

เรียนท่านประธาน คณะกรรมการที่เคารพทุกท่านนะครับ ประเด็นที่ท่านเอกชัย อาสมาน ได้ยื่นกระทู้สด ถือว่าเป็นกระทู้ถามต่อสภาฯ คือกล่าวหาการปฏิบัติของผู้บริหารและข้าราชการ อบจ. ปฏิบัติงานไม่ชอบ ประเด็นคำถาม เป็นคำถามที่ผมว่าค่อนข้างชัดเจน เพียงแต่อยู่ที่กระบวนการตรวจสอบ และยืนยันว่า ข้อกล่าวหาที่กระทู้ของท่านเอกชัย อาสมาน ถามว่าเรื่องนี้มีเหตุผลใด ถึงเบิกไม่ได้จริงๆ ถ้าสรุปตามเอกสารเราสรุปได้แล้วตามเอกสารเชิงประจักษ์ นะครับ ว่าเหตุเป็นอย่างไร มาอย่างไร มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร ผมว่าคงไม่ต้องไปจี้ถึงเบื้องลึก ซึ่งมันก็น่าจะจบข้อเท็จจริงปรากฏตามเอกสาร ถ้าเชิงเอกสารผมว่าเราสามารถตอบได้ครับ แค่เอาเอกสารมารวบรวมแล้วก็จัดลำดับไปตอบต่อสภาฯ เพราะเป็นแค่กระทู้ถามว่าใครจะรับผิดชอบ กระทู้ถาม ก็คือ อบจ. รับผิดชอบ รับผิดชอบต่อปฏิบัติตามระเบียบ ส่วนที่ คุณเอกชัย อาสมาน กล่าวอ้างผู้รับจ้าง คณะกรรมการก็สามารถเชิญผู้รับจ้างที่ท่านเอกชัย อาสมาน ได้กล่าวอ้างว่ามาสอบเป็นพยานบุคคลได้ครับ

ประธานในที่ประชุม

ขอบคุณมากครับ เรื่องเอกสาร ถ้าเราขออนุมัติสภาฯ ก่อน ฝ่ายร้องเขาอาจจะมียกเอกสารของเขาก็ได้ ที่นี้เราวางแนวทาง วางกรอบ แล้วสอบถามข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้น

เลขานุการกรรมการฯ

จากที่หัวหน้าฝ่ายพัสดุทรัพยากรฯ ส่งผ่านกรรมการผู้ควบคุมงานถึงประธานตรวจงานจ้าง เท่าที่รับฟังมีการลงรับไว้แล้ว ถือว่าทาง อบจ. ได้รับทราบนะครับ ประเด็นขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เขาส่งมาจริงหรือไม่จริง แล้วประกอบกับมีหนังสือเร่งรัดมาอีก ก็แสดงเจตนาชัดเจนว่า เขาส่ง แล้วเขาก็ทวงถามว่าทำไมไม่เบิกจ่ายให้เขา เพราะว่าจากสองกรณีนี้ เราดูจากเอกสารอย่างเดียว ถ้าเป็นไปได้ เราจะวางกรอบ เนื่องจากว่าย้อนกลับไปในการประชุมครั้งแรก ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสอบถามว่าเกิดจากความผิดพลาดของผู้ใด เพราะฉะนั้นเราควรหาข้อเท็จจริงให้กระจ่างชัดก่อนว่า ถ้ากรณีที่เป็นความผิดของข้าราชการ เรามีระเบียบปฏิบัติที่ต้องดำเนินการอยู่แล้ว ส่วนกรณีของคู่สัญญา ก็มีกฎหมาย ซึ่งจะให้ทางนิติกร เข้ามาร่วมพิจารณาด้วย เนื่องจากเราใช้เอกสาร ถ้าเอกสารนั้นจริง แล้วเจตนาที่ท่านแสดงได้ชัดเจน เพราะว่าท่านทำหนังสือยื่นเพื่อขอเร่งรัดในการเบิกจ่าย และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านบอกว่าท่านได้รับข้อร้องเรียนของเรานี้เอกสารเรามีอยู่แล้ว เท่าที่มีอยู่ ผมย้ำว่าเอกสารที่มีอยู่ บางส่วนได้

/เผยแพร่...

เผยแพร่ไปในหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว เพราะฉะนั้นเอกสารอยู่กับผู้ใดต้องรับผิดชอบ ถ้าหากมีเรื่อง ต้องเอาข้อมูลมาดู เป็นไปได้ไหมครับว่าเราจะตั้งกรอบไว้ว่า เราจะเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ท่านหัวหน้าสำนักปลัดว่ากระหู่สุดท่านมีประเด็นไหนติดใจไหม จากกรณีอย่างนี้แล้วในส่วนของผู้ควบคุมงาน กรรมการตรวจงานจ้าง เมื่อผู้ควบคุมงาน ไม่ได้มีบันทึกว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ๑๐๐% ผมเชื่อว่ากรรมการไม่ตรวจ โดยหลักทั่วไป ผมก็คงถามกรรมการว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไร อย่างที่ทางผู้ควบคุมงานได้นำเรียนให้กรรมการได้รับทราบนะครับ ส่วนของ อบจ.เองก็มีอยู่สามส่วนคือ ส่วนที่หนึ่งข้อเท็จจริงบวกเอกสาร ส่วนที่สองระเบียบปฏิบัติ ส่วนที่สามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ถ้าเราแยกเป็นสามกลุ่มอย่างนี้ แล้วเราค่อยๆ ดูข้อเท็จจริงไปเรื่อยๆ ผมไม่แน่ใจว่าการประชุมคราวหน้าที่จะขอเป็นการประชุมนอกสมัยประชุมนั้น ทางสภาท่านจะกำหนดกรอบเงื่อนไขให้เราไหม หรือว่าแนวทางปฏิบัติของ อบจ. เพชรบูรณ์ ต่อกรณีอย่างนี้ หรือจะให้ทางคณะกรรมการดำเนินการไปตามที่เห็นสมควร แต่ว่าพยายามเร่งรัดให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เรื่องนี้ฝากเป็นประเด็นที่จะให้ท่านประธานช่วยกรุณาพิจารณาด้วยครับ

ประธานในที่ประชุม

เรื่องกรอบเวลา เป็นเรื่องของสภา แต่เราจะกำหนดกรอบใหม่ว่าเราจะเชิญใครมาสอบเรื่องนี้ เราสามารถกำหนดได้นะครับ

นางสุภาวดี เพ็งธงชัย

เรียนท่านประธาน เห็นควรกำหนดค่ะ เพื่อคณะกรรมการจะได้พิจารณาได้ง่ายขึ้น

เลขานุการกรรมการฯ

ในส่วนตัวผมคิดว่าเราควรต้องกำหนด เพื่อให้มันมีกรอบ มีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน และตอบโจทย์ที่ท่านสมาชิกฯ ถามได้ว่า ท่านถามอะไรแล้วเราก็ตอบส่วนนั้น ผมเรียนให้สภาฯ ทราบว่าเนื่องจากเรื่องนี้มีข้อเท็จจริงข้อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ เพราะฉะนั้นเราต้องให้ชัดเจน คือ ในส่วนของข้อเท็จจริงที่สอบถามจากบุคคล ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้มีสามฝ่าย คือฝ่ายท่านสมาชิกฯ ที่ได้ตั้งประเด็น เพราะท่านบอกว่าท่านได้รับร้องเรียนมา เขาเรียนท่านว่าอย่างไรก็ให้ท่านว่าไป ส่วนที่สองคือทางผู้รับจ้าง ท่านทำหนังสือตามเอกสารที่ว่าเร่งรัดในการเบิกจ่าย ซึ่งก่อนหน้านั้น ท่านก็ยืนยันเรื่องการส่งงาน ถ้าอย่างนั้นเอกสารฉบับสองเป็นการยืนยันพฤติกรรมอันแรกของท่าน เอกสารอันแรกของท่าน ท่านมีเจตนาส่งงานแล้วจะขอรับเงินจากทาง อบจ. ส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ส่วนที่สาม ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เรื่องของการดำเนินการตามสัญญาจ้าง ผู้ควบคุมงาน แล้วก็คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ผมคิดว่าสามกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมาย ส่วนทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย ก็คงต้องมาดูว่า เพราะบางอันไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่น ก็คิดว่าในคราวหน้าก็เชิญทางฝ่ายนิติกรเข้ามาร่วมในการประชุมของคณะกรรมการด้วย ผมเห็นว่าควรต้องแบ่งกรอบและแบ่งกลุ่มเป้าหมายครับ ขอขอบคุณครับ

/ประธาน...

ประธานในที่ประชุม

เรากำหนดเลยนะครับ เราจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณา ตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการการขุดลอกคลองลำกงฯ ในส่วนของ อบจ. ก่อน ประกอบด้วย ๑. เจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ๒. ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ๓. นิติกร เราจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริงหลังจากที่เราขออนุมัติสภาฯ แล้ว เรากำหนดรอบกว้างๆ ไว้ แค่นี้ครับ ท่านคณะกรรมการมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกไหมครับ ... ถ้าไม่มี ผมขอปิดประชุม ขอขอบคุณครับ

ที่ประชุม :

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(นายชาติชัย สาสีผล)
เลขานุการกรรมการฯ

ผู้รับรองรายงานการประชุม



(นายเกรียงศักดิ์ พิชิดกวิน)
ประธานกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการขุดลอกคลองลำกงฯ

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายบรรเทง สิงห์สถิตย์)
ผู้อำนวยการกองกิจการสภาฯ

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นายชัยวัฒน์ แก้วพิกุล)
หัวหน้าฝ่ายการประชุม

ผู้จัดบันทึก

(นางสาวนนธิชา เหล่าเขตกิจ)
หัวหน้ากลุ่มงานการประชุมคณะกรรมการ